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ผมอยูท่ีส่วนดสุติมาตัง้แต่ พ.ศ. 2516 เหน็มหาวทิยาลยัเปลีย่นแปลงมามาก 
ได้เขียนหนังสือเรื่อง The Rise and Fall of Suan Dusit ซึ่งเป็นการเขียนความ 
เป็นมาของสถาบันแห่งนี้ แต่ยังเขียนไม่จบ

ในตอนที่เรียนประวัติศาสตร์ แม้ท�าให้รู้ความเป็นมาว่าเป็นเช่นไร พ.ศ. ใด 
เกิดเหตุการณ์ใด แต่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ กลับเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย พอไป
เรียนต่างประเทศ ถึงได้รู้ว่าการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ได้เรียนวิชาอดีต แต่สอน
ให้รู้จักท�านายอนาคต เพราะมีข้อมูลทั้งหลายเก็บไว้ ประวัติศาสตร์เป็นต้นเหตุของ
การเกิดรายวิชาโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นต้น แม้บางคนบอกว่า มันไม่ใช่
วทิยาศาสตร์ แต่มันคอืการเกบ็รวบรวมข้อมลูเข้ามาเหมอืนกัน รวมถึงวชิาอืน่ๆ ทีเ่กดิ
ขึ้น ล้วนเกิดจากวิชาประวัติศาสตร์ทั้งนั้น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความ
ส�าคัญกับประวัติศาสตร์มาก เคยมีรับสั่งว่า “ท�าไมไม่เรียนประวัติศาสตร์” สพฐ. จึง
น�าเอาวิชานี้ ใส่เข้ามาในการเรียน ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยอนาคต เช่น  
สมัยพระเจ้าตากท่านออกไปตั้งหลัก ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตก ท่านรู้ได้ยังไงว่า 
กรงุศรอียธุยาจะแตก ถ้าท่านไม่เคยมปีระสบการณ์ได้เรยีนรู้มาก่อนว่า เสยีกรงุครัง้ที ่1 
เสียกรงุเพราะอะไร แล้วครัง้ที ่2 นีถ้้าจะเสยีกรงุ มนัคงใกล้เคยีงกบัครัง้ที ่1 แน่ๆ เลย 
ท่านจึงน�าพรรคพวกของท่านกว่า 500 คนตฝ่ีาพม่าออกไปก่อน แล้วค่อยกลบัมาใหม่
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อีกคนที่เคยพูดเอาไว้ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ จอห์น ฟอสเตอร์ ดัลเลส 
(John Foster Dulles) ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
สหรฐัอเมริกาในสมยันัน้ และเป็นผูคิ้ดทฤษฎโีดมโิน (Domino Theory) ได้คาดการณ์
ว่าถ้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ 
ประเทศอื่นจะทยอยเป็นคอมมิวนิสต์ตามไปด้วย เกาหลีใต้จึงพยายาม ทุ่มเทให้ เป็น
ประเทศทางเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีเ่ป็นประชาธปิไตยแบบอเมรกิาให้ได้ เพราะกฎ
โดมิโนคือ ถ้าตัวใดตัวนึงล้มไป มันก็พากันล้มทั้งหมด

ต่อมา อัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) นักประวัติศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ 
Future Shock ที่ฮือฮามาก เมื่อ 40 ปีที่แล้ว กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประเทศ
เกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรม และอีกเล่ม คือ หนังสือเรื่อง The Third Wave ที่
เขียนเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาครอบครองโลก ก็เป็นการเขียนจากข้อมูลใน
อดีตแล้วน�ามาใช้เขียนหนังสือเหมือนกัน

ดงัน้ัน ส่ิงทีเ่ราเคยเรยีนรูจ้ากประวัตศิาสตร์ ต้องมจีดุล้ม จดุสะดดุ เราสะดดุ
ล้มเป็นเพราะอะไร เราต้องเรยีนรูจ้ากจดุนัน้ ในสมยัทีผ่มมาท�างานท่ีนี ่สวนดสุติสมยั
นั้นมีการเรียกร้องให้เปิดปริญญาตรีมากท่ีสุดเลย ฉะนั้นจึงเกิดปริญญาชนิดหนึ่งข้ึน
มา ท่ีเรียกว่า ประกาศนยีบตัรอดุมศึกษา (ปอ.) สวนดุสติจะมเีครือ่งแบบรุน่ใหม่ คล้าย
ชุดนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ เชิ้ตขาว กระโปรงสีด�า เป็นการเปลี่ยนแปลง
เรียกร้องของนักศึกษา จากชุดวิทยาลัยครู (มีมาตั้งแต่ ปี 2504) เป็นชุดนักศึกษา 
ประกาศนยีบตัรอดุมศึกษา (ปอ.) ครัง้แรก ม ี2 สาขา สงัคมศกึษากับคหกรรมศาสตร์ 
จัดการเรียนที่ใต้ต้นโพธิ์ เป็นเพิงอยู่ตรงนั้น ก่อนที่อาคาร 3 จะเสร็จ สิ่งเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เจอ

พอ ปี พ.ศ. 2522 มีการปรับใช้ พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ให้สอดคล้องที่จะเปิด
ปริญญาตรีได้ ก็มีปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยครู ท่านภิญโญ สาธร 
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ไม่ให้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม 
ถอืว่าเป็นภาษาอืน่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ ครสูอนภาษาองักฤษตกงานกนัเป็นแถว พวกครู
ภาษาองักฤษต้องไปช่วยสอนโรงเรยีนอาชวีะ เทคนคิ หรอืพาณชิยการ บางคนไปแล้ว
กไ็ปเลย บางคนกลบัมา กม็ปัีญหาเกดิขึน้ว่ามาแล้วจะท�าอย่างไร และในช่วงนัน้มีการ
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ศึกษาภาคสมทบเกิดขึ้นเยอะ ปัญหาครูล้นระบบเกิดขึ้นก็ถูกโจมตีอีก
ปี พ.ศ. 2527 เริ่มมี พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 ขึ้นมา ท�าให้เปิดสาขาวิชา

อื่นได้ ในการจะเปิดสาขาวิชาอื่นได้ จะต้องค่อยๆ เปิดเป็นอนุปริญญาก่อน แต่ที่เรา
มีปัญหาในสวนดุสิตมากที่สุด คือ เรามีนักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์จ�านวนมาก 
เป็น 60% ของนักศึกษาทั้งหมด เป็นวิชาเอกที่ถูกโจมตีว่าล้นไม่มีงานท�า จะมีครูว่าง
งานเยอะที่จบจากสวนดุสิต ต้องไปท�าอย่างอื่น เราแก้ไขด้วยการให้นักศึกษา
คหกรรมศาสตร์ออก ให้ไปเรียนอนุปริญญาแทน แล้วแยกคหกรรมออก เป็น ผ้า 
อาหาร ประดิษฐ์ เพื่อลดชื่อไม่ให้เป็นคหกรรมศาสตร์ ในช่วงนั้นเราก็มีปัญหาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาคน ฯลฯ แล้วพอเปิดอนุปริญญา เป็นผ้า อาหาร ประดิษฐ์ 
อาหารกมี็คนมาเรยีนเยอะทีส่ดุ ซึง่เป็นพืน้ฐานของคหกรรม สมยัอาจารย์ล�าพองเป็น
อธิการบดี ปี พ.ศ. 2528 เมื่อนักศึกษาไม่ค่อยมี จึงแก้ปัญหา โดยให้รับนักศึกษาชาย 
จึงเป็นปีแรกที่รับนักศึกษาชาย ซึ่งนักศึกษาชายไม่กล้าสมัคร ลังเล กลัว ปีนั้นมี
นักศึกษาชายไม่ถึงร้อยคน มีการสร้างห้องน�้าให้นักศึกษาชาย จึงมีห้องน�้าที่มี 
ลานปัสสาวะ 

ตอนน้ัน ผมเป็นรองวิชาการพอดี เลยคิดว่าต้องเปิดสาขาอ่ืนท่ีเน้นความ 
เข้มแข็ง จึงเปิดบริหารธุรกิจ วารสารและประชาสัมพันธ์ ที่เป็นที่นิยมเรียน วารสาร
และประชาสัมพันธ์ตอนนั้นจะเอาอาจารย์จากครุศาสตร์และภาษาไทยมาสอน  
แต่ผมคัดค้านไม่ให้สอน ถ้าท�าอย่างงั้นจะไม่โต ท�าอย่างไรจะให้อาจารย์สาขาเฉพาะ
เจาะจงลงมาอยู่ในหลักสูตรนั้น มี 1 คน ก็ยังดี แต่ไม่ให้อาจารย์โอนจากครุศาสตร์ 
(ซึ่งตอนนั้นว่างงานเยอะ) เข้ามาอยู่ในสาขาใหม่ที่จะเกิดข้ึน แล้วก็มีการจัดตั้งคณะ
วิทยาการจัดการเกิดขึ้นมาในช่วงนั้น พวกนี้มาเปิดเป็นวิชาเอกในคณะ จะมีวารสาร
และประชาสัมพันธ์ บัญชี การจัดการ และการตลาด ที่จะเป็น 4 ตัวหลักในคณะ  
แล้วเรากน็ัง่ค้านกนั ต้ังแต่เร่ืองคณบดี ตอนน้ันก็มีคนเสนอหลายคน เราก็ค้านกนัส่วนนงึ 
จนกระทั่งได้ อาจารย์ปราณี อารยศาสตร์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะวิทยาการ
จดัการ ท่านไม่ได้จบมาด้านการศกึษา ท่านมาจากเทคนคิกรงุเทพ ท�าให้ความคดิมัน
เปลี่ยน ได้อะไรใหม่ๆ ตอนนั้นรองวิชาการก็ถูกต่อว่าเยอะพอสมควร แม้กระทั่งคนที่
จะมาคุมวารสารประชาสัมพันธ์ ผมบอกให้รับใหม่ ได้อาจารย์วนิดา ตันนาภัย  
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ตอนหลังย้ายไปอยูธ่รรมศาสตร์ (ตอนนีเ้สยีชวีติแล้ว) อาจารย์อรยิา เจรญิสขุ มาดแูล
บัญชี อาจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ มาดูการจัดการ ส่วนการตลาด เป็นใคร ผมจ�า
ชื่อไม่ได้ สี่ท่านนี้มาวางรากฐานให้วิทยาการจัดการ ส่วนอาจารย์สายครุศาสตร์ ที่จะ
มาสอน ต้องไปเรียนบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจึงจะสอนได้

ต่อมาก็จะเปิดสาขาท่องเที่ยวกับโรงแรมได้อาจารย์นรินทร์ เหมรัษดานนท์ 
(ท่องเที่ยว) มาจากเทคนิคกรุงเทพ ส่วน ดร.นิภา วธาวนิชกุล (โรงแรม) มาจากกรม
การฝึกหัดครูดึงมาช่วย ส่วนคนที่ไม่จบแล้วจะมาสอน ต้องฝากเรียนที่ธุรกิจบัณฑิต
ก่อน เพราะผมว่าการสอนจิตวิทยา คนที่สอนจิตวิทยาแล้วไปสอนจิตวิทยาธุรกิจ  
เอาทฤษฎีอะไรไปอ่าน เพราะไม่เหมือนกัน ต้องแยกกันให้ออก คือ ส่งคนไปเรียน 
เพิม่เตมิมาก จนอาจารย์ไสว อธกิารบดธีรุกิจบณัฑติ ขอพบผมและถามว่าคดิอะไรอยู่  
ผมก็บอก มันเป็นทางรอดครับ ไม่ง้ันไม่รอด ถ้าเป็นวิทยาลัยครู ความคิดเดิมๆ  
แบบเดมิ โบราณ มันไม่รอด นัน่เป็นทีม่าของการใช้พืน้ทีธ่รุกจิบณัฑติให้สวนดสุติเช่า 
(คือ ที่ซอยระนอง 2 และซอยรางน�้า) ผู้บริหารธุรกิจบัณฑิตยังตั้งค�าถามอาจารย์ไสว
ว่า ถ้าสวนดุสิตโตได้ ธุรกิจบัณฑิตจะเดือดร้อน ท่านพูดว่ายังงั้น แล้วก็เป็นอย่าง 
นั้นจริงๆ เพราะตอนหลังๆ ที่ธุรกิจบัณฑิตมีปัญหาจนเราลงไปช่วย back up อยู ่
หลายเรื่อง นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมาก ตั้งแต่ปี 2527 มา

มอีีกหลกัสตูรทีค่นสมคัรเยอะ คือ ออกแบบนิเทศศลิป์ ตอนนัน้ม ีนเิทศศาสตร์
กับนเิทศศลิป์คูก่นั ออกแบบนเิทศศลิป์ ได้อาจารย์ปราโมทย์ แสงพลสทิธิ ์มาสอน (จบ 
MFA ฟิลิปปินส์) ท�าให้ได้รูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร สิ่งท่ีเราท�าตอนนั้นคือ  
ถ้ากล้าหักตอนนั้น หักได้ หักเลย เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่า ถ้าไม่หักตอนนั้น (Disrupt) เรา
จะไม่มอีะไรตัง้หลักได้เลย เพราะทกุคนกจ็ะไปคดิแบบครเูดมิๆ สิง่ทีเ่ราท�า เราทิง้ห่าง
จากวิทยาลัยครูอื่นๆ ไปเลยในการเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมา แม้กระทั่งการท�าธุรกิจ
ต่างๆ การเกิดธุรกิจต่างๆ ขึ้นมา เพราะเราเปลี่ยนทันที ผมใช้ค�าว่า Disruption  
มาก่อน ที่ค�านี้จะเกิดซะอีก

พอถึง ปี พ.ศ. 2538 ยุบครุศาสตร์เหลือ 2 หลักสูตร (ปฐมวัยกับการศึกษา
พิเศษ) จาก 11 หลักสูตร เพราะรู้อยู่แล้วว่าล้น หันมาเน้นเรื่องการท�าอย่างไรให้
คุณภาพเกิดขึ้นในส่ิงที่เรามี ในช่วงนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันว่า ถ้าเราท�าหลุดเมื่อไหร่  
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จะเสยีอาจารย์ครศุาสตร์จ�านวนมาก ถ้าหางานให้ อาจารย์ครศุาสตร์ไม่ได้ กเ็สีย่งโดน
อาจารย์ครุศาสตร์ด่าอยู่ 2 ปี ถ้าเราไม่ท�าแบบนี้ก็จะมีครุศาสตร์อยู่เยอะเกินไปจน
กลายเป็นภาระ เราหกัก่อนเลยครบั ปีนัน้เป็นช่วงทีม่ ีพ.ร.บ.สถาบนัราชภฏั เราเตรยีม
การทุกอย่างพร้อม ช่วงราชภัฏ 10 ปี นั้นถือว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของสวนดุสิตใน
ยุคหลัง โดยคนอื่นตามเราไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์การศึกษาทั่วประเทศ 23 
ศูนย์ เมื่อเจอกับต้มย�ากุ้ง วิธีการที่ดีที่สุด คือ การรักษาแรงงาน (คือ นักศึกษา)  
เอาไว้ที่สถาบันก่อน แทนที่จะปล่อยออกสู่ตลาดแรงงาน ตรงกับนโยบายของรัฐบาล
พอดี ตอนนั้น นั่นจึงเป็นที่มาของ 54 อัตราข้าราชการ ซึ่งส�านักงานสถาบันราชภัฏ
ให้สวนดุสิตโดยเฉพาะ เพราะสามารถดึงเด็กให้อยู่ในระบบอุดมศึกษาได้แทนที่จะ
ปล่อยไปแย่งงานกันท�าในตลาดแรงงาน ทุกแห่งประสบปัญหากับเศรษฐกิจตรงนั้น
หมด ยกเว้นสวนดุสิตที่เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้น เพราะมี 23 ศูนย์ พวกอาจารย์ครุศาสตร์
ที่เคยมีปัญหา ก็เริ่มตั้งหลักได้ ได้สอน ไปคุมศูนย์ ไปสอนประจ�าต่างๆ ที่นั่นที่นี่  
ในเง่ือนไข ค�าถามที่ตามมาคือ แล้วจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือยังไง จึงเกิด Virtual  
Library ขึ้นมาในช่วงนี้ เราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การค้าก็ได้ (เหมือน
ในอเมริกา) ความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ตอนหลังจึงมีข้อมูลที่เขียนเกี่ยวกับ school 
without wall เกดิขึน้ กค็อื สิง่ทีแ่ก้ไขตรงนัน้ เกดิ Conference ขึน้ในช่วงนัน้เหมอืน
กัน เกิดโรงแรมสวนดุสิตเพลส กับโฮมเบเกอรี่ พัฒนาสูงสุดในช่วงนั้น สวนดุสิตเพลส
นี่ยอมเสียเวลา 1 ปี เพื่อทุบและปรับปรุงโรงแรมใหม่ เปลี่ยนมุมห้องอาหาร ท�าให้ 
ไม่เหมือนที่อื่น ช่วงนั้นมีนักศึกษาภาคปกติถึง 42,000 คน รวมทุกศูนย์ทุกระบบ  
มบีคุลากรรวมนักศึกษา 5 หมืน่กว่าคน ถอืเป็นองค์กรขนาดใหญ่ จงึได้ผูบ้รหิารดเีด่น 
เพราะมีแต่คนถามว่า บริหารงานได้อย่างไร

ถามว่า เราได้อะไร เราได้ศูนย์คอมพิวเตอร์กับส�านักวิทยบริการใหม่ ในช่วง
นั้นเลย หลายคนก็ถามว่าผมคิดได้อย่างไร ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าคิดได้ยังไง  
แต่ประวัติศาสตร์ที่เรียนรู้มา คือ ถ้าไม่ขยับเมื่อไหร่ ตายเมื่อนั้น เหมือนพระนเรศวร 
เงื่อนไขเหล่านี้คือเราไม่ได้ตั้งการ์ดเพื่อป้องกันตัวเอง แต่หันกลับไปสู้เลย เพื่อให้อยู่
ให้ได้ ด้วยความเข้มแข็งที่เรามี ด้วยความตั้งใจว่าเราต้องตั้งอยู่ให้ได้ ถ้าเราถอยหลัง
ตั้งหลักเมื่อไหร่ มันจะจมหายไปเลย
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พอมคีนจ�านวนมาก ระบบบรหิารจดัการคมุได้อย่างไร หลายคนมองไม่ออก 
แต่คุมได้ด้วยระบบบรหิารจดัการ องค์กรจะเป็น flat organization แต่มนัมีเครอืข่าย 
เชื่อมโยงคุมกันในแต่ละส่วน โดยสายงาน มอบหมายไปแล้ว มีอ�านาจในการคุม 
กันไป ในช่วงระยะหลังๆ เมื่อคนเรียนมากขึ้น หลายที่ก็ท�าตามมากขึ้น โดยที่คนอื่น
มาท�าตามโดยเราไม่พัฒนาไม่หนีตัวเองเมื่อไหร่ เราก็จะถูกคนอ่ืนแซงเมื่อนั้น เช่น 
จฬุามาดงูาน Virtual Library เป็น 10 ครัง้ ดแูล้วท�าจนประสบความส�าเรจ็ แล้วหาย
จากเราไปเลย เขาแซงไปจนเปิดจามจุรีสแควร์ไปแล้ว มันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดมาใน
ช่วงนี้ว่า เราหนีตัวเองไม่พ้น

พอถึง ปี พ.ศ. 2548 มี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เห็นชัดคือชื่อดีกว่า
เป็นสถาบนัราชภฏั แต่มองจรงิๆ แล้วเป็นเส้นทางขาลงของสวนดสุติ เพราะทกุอย่าง
สมบูรณ์แบบจนเต็มแล้ว rise and fall ทุกอย่างขึ้นแล้วถอยลง หรือไม่ก็คงที่ จนคน
อืน่แซงไป จงึต้องหาทางพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัให้ได้ ในขณะทีค่นอืน่ก�าลงั
จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เราเริ่มท�า พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐ) เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เสนอ รอให้ที่อื่นๆ เป็น พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก่อน ท�าให้เราช้าไปเกือบ 10 ปี ช่วงที่เป็น ม.ราชภัฏ เป็นช่วงที่พยายามจะ
ปรับโครงสร้างของการศึกษาใน มหาวิทยาลัยทั้งหลาย เนื่องจากตอนนั้นมีคนเยอะ
ขึ้น มาจากที่ต่างๆ จนเกิดความขัดแย้งมากขึ้น ต้องแก้ปัญหา ไม่เช่นนั้นไปเป็น
มหาวทิยาลยัในก�ากบัไม่ได้ ส่วนไหนทีม่ปัีญหาแยกออกมาเลย หรอือนัไหนท่ีไม่จ�าเป็น
ก็ยุบไปเลย ลดจ�านวนนักศึกษาลง ปรับในบางส่วน คณะวิทยาศาสตร์ใหญ่เกินไป 
แยก คหกรรมเป็นโรงเรียนการเรือน แยกเป็นโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
แยกโรงเรียนสาธิตละอออุทิศออกจากครุศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 
โฮมเบเกอรี่เป็นหน่วยงานอิสระ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ สร้างแต่ละจุดให้เป็นจุดที ่
เข้มแข็งขึ้นมา 

ในขณะเดียวกันที่เคยมีจ�านวนนักศึกษาเยอะๆ แล้วลดจ�านวนลงจะท�า
อย่างไร ตอนน้ันครุศาสตร์ก็เดือดร้อน เพราะคนเยอะกว่าหน่วยงานอื่น พอดีเป็น
จังหวะดีที่โครงการ รมป. 1 เกิดขึ้น มีจ�านวนนักศึกษา 29,000 กว่าคน จากเริ่มต้น
การยอมรบัยากมาก จนเมือ่นกัศกึษาจบ 6 ปีกว่าๆ ได้ใบรบัรอง ใบประกอบการสอน 
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แล้วน�าไปท�าใบประกอบวิชาชีพได้ ท�าให้เกิดการยอมรับ อันนี้เป็นความร่วมมือใน
การพัฒนาอย่างแท้จริง จากนั้นเราจึงคืนกลับเป็นทุนการศึกษาให้กับบุคลากรได้ไป
ศึกษาต่อ เงินมาจากโครงการน้ีที่ส�าเร็จ พอเราตั้งหลักได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงพร้อมจะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐอย่างแท้จริง

ปี พ.ศ. 2558 - 2559 เสนอ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ เรามีตัว
ตนของเราเอง ท�าอย่างไรจะลดความขัดแย้งให้ได้ ความขัดแย้งมีมาตั้งแต่เรามีคน
เยอะๆ แล้ว ยุบศูนย์ คนกลับมารวมกัน เกิดความขัดแย้ง ท�าอย่างไรจะควบคุมได้ 
ต้องลดความขัดแย้งลงให้ได้ ในปัจจุบัน จ�านวนคนไม่ได้ลด แต่ลดจ�านวนนักศึกษา 
แต่บุคลากรที่เป็นอาจารย์ถ้าสร้างความขัดแย้งเมื่อไหร่ เราต้องท�าอย่างไร จึงต้องใช้ 
disruption ในรอบที่สองในช่วงนี้ ที่ผ่านมาใช้การประนีประนอมมามาก คุณไปอยู่
ตรงนัน้ตรงนี ้ คณุมีความเก่งอยู่แล้ว แต่ความเก่งเฉพาะตวัช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่ช่วยกนั 
ความเก่งมันจะเก่งกว่านั้นจริงๆ ถ้าเราช่วยกัน

ฉะน้ันเราต้องนกึถงึ พืน้ฐานด้ังเดิม เรามาจากทีไ่หน มาอย่างไร ถ้าคณุเข้าใจ
ที่มาว่ามาอย่างไร ก็ต้องถามว่า แล้วจะไปอย่างไร ถ้ามีที่มาที่แตกต่างกัน วันที่มามี
อะไรติดมา วันที่มาไม่มีอะไร พอเริ่มมั่นคงในวันนี้ คุณกลับท�าลายตัวตนคุณอย่างงั้น
หรอื ผมยงันกึถงึท่ีมาทีท่�าให้มาอยูท่ีส่วนดุสติ ต้องท�าให้พฒันาข้ึน นัน่คอืเราต้องท�าให้
ผืนดินที่เราอยู่นั้นมีคุณค่าให้ได้ ไม่ใช่มาเพื่อตักตวงผลประโยชน์ของตนเองแล้วไป 
ท�าไมคืนกลับให้ที่มาไม่ได้หรือครับ ท่านจะสังเกตนะครับในหลายๆ ส่วน ผมคืนกลับ
ให้ ทีก่�าไร ทีเ่ป็นส่วนทีท่�าได้ ผมคนืกลบัให้ทัง้นัน้เลย เป็นสวสัดกิาร ไม่ว่าจะเป็นอะไร
ต่างๆ ท�าให้ทัง้น้ัน กไ็ม่ได้เกีย่งเฉพาะอาจารย์หรอืผูบ้รหิารหรือแม้กระทัง่คนงานกย็งั
ท�าให้ แฟลตของคนงานนี่สร้างให้ก่อนเลย เพราะคนงานเป็นวัณโรคเยอะเนื่องจาก
อยู่กันแออัดมากเลย เดินผ่านห้องนอนของบ้านนึง เพื่อไปอีกบ้านนึง ก็เลยท�าให้  
จนเป็นปัจจุบันนี้

ที่เล่าให้ฟัง ไม่ใช่ผมเก่ง แต่อยากให้มองความคิดต่างหาก เพราะมันจะเป็น
ตวัสะท้อนอะไรหลายอย่าง การรกัษาแผ่นดินทีเ่รายนือยูใ่ห้ดทีีส่ดุนัน่คือความเก่งของ
เราเอง ใช่มัย้ครบั แต่ถ้าเราท�าให้แผ่นดนินีใ้ห้อยูไ่ม่ได้ เพราะเราคดิว่าเราเก่ง เรามชีือ่
เสียง มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ถ้าเราท�าให้สวนดุสิตเจริญได้ พัฒนาได้ เติบโตได้ นั่นคือ
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ความเก่งของเราเอง ท่ีท�าอะไรต่างๆ เหล่าน้ี ท่านลองคิดว่านะครับสมยันงึ ท่านอธกิาร 
ธง ต้องการจะให้รวมศาลจาก 7-8 ศาลในสวนดุสิต เข้าเป็นศาลเดียว แต่ไม่มีใครท�า 
ท่านมาพูดกับคนคริสต์อย่างผมว่า ให้ท�าหน่อย ผมท�าให้ส�าเร็จ ท�าให้ดีด้วย สมบูรณ์
แบบทีสุ่ดด้วย จนบอกว่าหลวงปูจ่ะไม่รกัคนอืน่เท่าผมเลย ผมสองคนกบัอาจารย์ลขิิต  
ไปช่วยจัดการเลือกทั้งศาล เลือกทั้งพื้นที่ อะไรอยู่ตรงไหน เดิมอยู่ตรงไหน เช็คกัน 
ให้แน่ๆ นั่นคือวิธีคิดว่า ท�าไมถึงต้องท�าตรงนั้น

พอมาถงึตอนนี ้ในความเป็นมาของสวนดสุติ เจอมาหลายปัญหา นีย่งัไม่นบั
ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้างเคียง ปฏิวัติ รัฐประหารทีไร เดือดร้อนตลอด ยิงกันข้างหน้านี่
เลย ตั้งแต่ตุลา 16 แล้วยิงกันตรงนี้ทั้งนั้น (สี่แยกการเรือน) คราวนี้ก็หันมาดูว่าจะท�า
อะไรอย่างไรที่จะอยู่ให้รอด การอยู่ไปวันๆ ก็คือการอยู่แบบไม่มีอนาคต การอยู่แบบ
มีอนาคต ต้องมองว่า แล้วมันจะอยู่รอดได้ไหม ในความเชื่อมั่นของผมในส่วนนึงแล้ว 
ความเป็นคนสวนดุสิตเอง มันท�าให้สวนดุสิตอยู่รอดมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว  
นั่นคือท�าไมถึงพยายามผลักดันให้เรียนวิชาความเป็นสวนดุสิต มันสอนอะไรเรา 
ในส่วนตรงน้ี เรามาอยู่สวนดสุตินี ่สวนดสุติกเ็ป็นสวนดสุติ แล้วกใ็ช้ชือ่นีม้าโดยตลอด 
เพียงแต่เอาราชภัฏออก เพราะเราไม่ได้อยูก่ลุม่เค้าแล้ว ตรงนีเ้ป็นพระราชวงัสวนดสุติ
มาก่อน แล้วก็มาเป็นวังสวนดุสิต สวนสุนันทาน้ันเป็นแค่สวน เป็นสวนในสมัย 
รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อพื้นที่ที่ต่อจากพระราชวัง
สวนดุสิตเพื่อท�าสวนป่าแบบยุโรป หม่อมหลวงปิ่นเป็นคนตั้งช่ือสวนดุสิต ตอนเป็น
วทิยาลัยคร ูปี 2504 นัน่คอืส่วนนงึทีเ่ราเรยีนรูจ้ากความเป็นมาแล้วเรากต็อบค�าถาม
ความภาคภูมิใจอยู่ที่นี่ ความเป็นหนึ่งของเรามาอยู่ตรงนี้

ถ้า 4 ปีข้างหน้า ผมตอบได้เลยว่าจะอยู่อย่างไร แต่ถ้าเป็น 10 ปีข้างหน้า 
บางทกีต็อบล�าบากเหมอืนกันว่าจะไปยงัไง แต่ถ้าถามว่าต้องมองเผือ่ให้เค้าหรอืเปล่า 
(ที่ท่านสุขุมถามบ่อยๆ) พอหมดสมัยผมใน 3 ปีข้างหน้า แล้วคนต่อไปจะท�าอะไร
อย่างไร อย่างน้อยๆ สมัยผมจะปลูกฝังอะไรไว้ส่วนหนึ่ง ผมจะได้มาเดินเล่นใน
สวนดุสิตได้ เพราะสวนดุสิตเหมือนบ้านหลังที่ 2 แล้ว เพราะถ้านับเวลาท่ีมาอยู่
สวนดุสิตแล้ว ภรรยาที่บ้านจะให้ออกมาอยู่ที่สวนดุสิตอยู่แล้ว 

พอดีกับที่ท่านสุขุมให้หัวข้อนี้ คือ จะอยู่รอดจริงหรือ จริงครับ อยู่ได้ จะอยู่
รอดได้สิ่งที่ต้องมอง คือ 
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1. ทิศทางผู้บริหาร ต้องก�าหนดให้ชัดเจนว่าจะท�าอะไร ต้องก�าหนดให้ได้ 
ไม่ใช่แล้วแต่วาสนา คุณจะเป็นผู้น�าเค้ามันต้องก�าหนดทิศทางให้ได้ จึงเป็นที่มาของ
ค�าว่า Direction Small but Smart ก�าหนดไว้แบบนี้แหละ 4-5 ปีข้างหน้าคุณอยู่
ได้ ตอนนี้จะใช้แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ไม่ได้แล้ว ต้องชี้น�า ไปแบบนี้แหละ เพราะ
ฉะนั้นทุกคนก็ต้องฟังไว้ (พูดยาวๆ นี่ ยุบไปเยอะแล้วนะครับ ไม่ต้องพูดยาว) บอกให้
ท�าแบบนี้ เอายังงี้ก็ต้องไปยังง้ี หลักสูตรทั้งหลายบอกให้พัฒนามาแบบนี้ มีปัญหา
แบบนี้ ยุบไปเลยไม่ต้องเปิด เอาแบบนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งฟังเหตุผล Brain storm 
ตอนนี้ไม่ต้องมีแล้ว นี่คือทิศทางที่จะต้องก�าหนดในอนาคต แต่จะต้องมีความรู้ความ
สามารถในการชี้ทิศทาง ทิศทางนี้ส�าคัญ และวางยาวไปเพื่ออนาคตให้ได้ อีกสิ่งที่จะ
ท�าให้ได้ เป็นแลนด์มาร์คของสวนดุสิตให้ได้เลย คือ ความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนสาธิตกับคณะครุศาสตร์ เวลาที่ไปฝึกปฏิบัติการ ต้องฝึกใน รร.สาธิตให้ได้  
ในเมื่อ รร.สาธิต ก็เหมือนสถานประกอบการ เพราะเก็บค่าเล่าเรียนต่างหาก เพราะ
ฉะน้ันเมื่อไปฝึกสอนก็ไม่ต้องเรียกฝึกแล้ว ต่อไปนี้ ไปเป็นครูไปเลย แล้ว รร.สาธิต 
จ่ายเงินเดือนให้ แต่ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเต็ม เนื่องจากว่ายังไม่จบ ท�าให้เป็นซีรีส์สหกิจ
ศึกษาตามนโยบายให้สมบูรณ์แบบให้ได้ จากสหกิจศึกษาที่ราชมงคลไปเอาแบบจาก
เยอรมันมาท�า เราท�าของเราเองที่เป็นแลนด์มาร์คตรงนี้ท�าขึ้นมาได้มั้ย เราสร้างตัวนี้
ขึน้มาให้เป็นเงือ่นไขนี ้ต่อไปเรากส็ามารถท�าตรงนีไ้ด้ เงนิจ้างบุคลากรทีเ่ราเอามาจ้าง
ครูใหม่ๆ อยู่เรื่อยก็จ้างเด็กเรานี่แหละเข้าไปท�า เพราะเด็กเราก็ฝึกอยู่ตรง รร.สาธิต 
แล้วถ้าเด็กเราต้องไปท�างานที่อ่ืน คนอื่นก็มาดึงเราไปได้ เราไม่ต้องไปท�าเป็นสินค้า
วางขายในตลาด แต่ผู้ซื้อต้องมาเจาะจงซื้อที่เรา ฉะนั้นท�าแบบนี้เลยเป็นเป้าหมายที่
จะต้องชี้ให้ท�าให้ได้ เพราะฉะนั้นคณบดีคณะครุศาสตร์คนใหม่จะต้องชี้ว่าเอาแบบนี้ 
คนทีใ่ห้นโยบายเยิน่เย้อ ไม่เอา ต่อไปโรงเรยีนการเรอืนกจ็ะลงไปท�าแบบนีเ้หมอืนกัน 
เอาตรงนี้ก่อน ไม่งั้นไม่รอดนะครับ เหมือนกับที่รับนักศึกษา ไม่ต้องท�าตามกระบวน
การ ตามเงื่อนไข แต่ให้ท่านสุขุมไปท�าเลย รายวิชา GE ก็ให้ไปพัฒนามา ไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นคนทีเ่คยสอน เพราะสอนแล้วไม่ได้เร่ืองเลย คราวนีม้นักจ็ะเป็นความเข้มแข็ง
ว่าต้องเปลี่ยน concept ใหม่ๆ 
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ทิศทางของผู้บริหาร เป็นปัจจัยหลักในการอยู่หรือไป เป็นเงื่อนไขอันนึง ถ้า
ผู้บริหารชี้ไม่เป็น เจาะจงไม่ได้ ไปไม่ได้ ต้องท�าให้ได้ ต้องมั่นใจในศักยภาพของการ
ที่ตัวเองมีเครือข่าย มีบารมีที่จะท�า ถ้าไม่มีเครือข่าย ไม่มีบารมี ช้ีจนนิ้วกุดก็ยังท�า 
ไม่ได้ คุณต้องหัดสร้างบารมีที่จะท�า เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ไปได้แล้วถ้าเป็นฐานท่ีดี
คณุหดัฝึกทีจ่ะท�าหน้าท่ีลกัษณะน้ันแล้วมนัจะไปได้ดี การต่อสูท่ี้ดท่ีีสดุ คอื ศนูย์ล�าปาง 
ต่อสู้ฟาดฟันอย่างดุเดือดเลย ค�าสั่งยุบก็ออกแล้วด้วย ค�าสั่งย้ายคนก็ออกแล้ว เขา
ต่อสูจ้นเตบิโตมาใหม่อกีครัง้นงึอย่างเข้มแขง็ในปัจจุบนั จะยกฐานะเป็นวทิยาเขตเมือ่
ไหร่ก็ได้ แต่ยังรอไว้ก่อน รอให้ค่อยๆ พัฒนาขึ้นไปอยู่ตัวอีกนิดนึง มันจะเป็นจุดเด่น
ของศูนย์ทางภาคเหนือได้เลย

2. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ของบุคลากรในองค์กร เพราะความเป็น
หนึ่งเดียวกัน จะท�าให้เกิดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในโครงสร้างที่เรามีอยู่ (The  
survival of the fittest) สวนดุสิตเคยได้รับการยอมรับจากท่ีต่างๆ มาแล้วถึง 
ความเป็น Unity เดียวกัน เราไม่ด่ากันเองข้างนอก อยู่ข้างนอกไม่เคยวิจารณ์กันเอง 
อยูข้่างนอกต้องดหีมดแต่อยูข้่างในค่อยมาคยุกนั การศกึทัง้หลายเอาไปรบกนัข้างใน 
ท�าให้มันนิ่ง แต่ข้างนอกไม่ต้องไปรบกัน ต้องลงกันให้ได้ อยู่ด้วยกันต้องช่วยกัน  
เราลืมความเป็น Unity ไปหลายครั้งหลายหน อาจจะเพราะเรามาจากหลากหลาย
มากขึน้ก็ได้ท�าให้เราลมืความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนับนพืน้ฐานการต่อสูร่้วมกนั สมยั
แรกๆ ที่โรงแรมสวนดุสิตเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ผู้บริหารลงมานั่งกินต้มย�าซี่โครงไก่ร่วมกัน 
มานั่งเฝ้าโรงแรมสวนดุสิต ว่าคืนน้ีจะมีคนมาใช้ก่ีห้อง ท่านล�าพองจะโทรมาถาม  
ตรงนี้มันเป็นต้นแบบได้ มันอยู่ที่เราร่วมกัน ไม่เคยเกี่ยงงานกัน เป็น Unity เดียวกัน 
แล้วเราจะได้ภาพรวมที่สุดว่าเราจะไปอย่างไร 

3. คุณภาพของผลผลิตกับกระบวนการคิด ต้องท�าให้เกิดคุณภาพและ
กระบวนการคิด การรู้จักบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือองค์กรเป็นสิ่งจ�าเป็น ใครท่ีท�า
อะไรช่วยเหลือสวนดุสิต เราตอบแทนกลับให้หมดเลยโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไร  
ถ้าเค้าช่วยเหลือองค์กร ช่วยพัฒนา เราท�าให้หมดทุกอย่าง เป็นวัฒนธรรมของเรา 
ในการรูจ้กับญุคณุคน ถ้าเขาช่วยเหลอืสวนดสุติมา เรากจ็ะดแูลเขาให้ดท่ีีสดุเท่าทีเ่รา
จะท�าได้ ทุกวันน้ีเรายังดูแลอธิการบดีเก่าๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือ
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อะไรต่างๆ อาจารย์ก็เหมือนกันเราก็ดูแลให้ เค้าไม่ได้ท�าคุณประโยชน์ให้กับผม 
อย่างเดียว เค้าท�าให้กับสวนดุสิต ทิ้งเค้าไปแล้วไม่ดูแลเค้า เค้าจะท�ายังไงต่อไป  
ช่วงเวลาที่เค้าท�างานให้กับสวนดุสิต เค้าก็ทุ่มเทให้ พอเค้าหมดอ�านาจ หรือเกษียณ
ไปแล้วเค้าอยู่ยังไง อันนี้คือความใส่ใจ ถ้าเรารู้จักตรงนี้ได้ Mind Set เราจะเปลี่ยน
ไปถ้าเราคิดถึงคนอื่นกอ่นทีจ่ะคิดถึงตวัเอง ถ้าคดิแตต่ัวเองกอ่น มนัเหน็แก่ตัวเท่านั้น 
ถ้าคิดถึงคนอื่นก่อนความรู้สึกที่ดีมันจะเกิดขึ้น ความคิดบวกมันจะเกิดข้ึนทันทีเลย 
ถ้าคดิถงึแต่ตวัเองกจ็ะไม่เกดิความคดิบวก มอีย่างหนึง่ทีเ่ราสงัเกตด ูอาจารย์ทัง้หลาย
ถ้ามีลูกเล็กเมื่อไหร่แล้วสนใจลูกมากกว่างานในมหาวิทยาลัย จะไม่ดึงขึ้นมาท�างาน 
ในระบบของบริหารเลยทันที ให้โอกาสคุณไปท�าอย่างนั้นก่อนจนกว่าคุณจะพร้อม  
ไม่งั้นมันแบ่งเวลากันไม่ได้ มันท�าไม่ได้ ถ้าถามว่าครอบครัวส�าคัญมั้ย ก็ต้องส�าคัญ
ส�าหรับบางส่วน งานของมหาวิทยาลัยก็ส�าคัญแต่คนที่ยังไม่มีก็ต้องมาช่วยกันก่อน 
คนโสดจะเสียเปรียบ เพราะต้องถูกใช้งานก่อน คนมีครอบครัว มีลูกเล็กใช้งานทีหลัง
หรือไม่ใช้เลย

ถ้าท�าทั้ง 3 ข้อได้ เราจะสร้างความเข้มแข็งของตัวเราเองได้ ในส่วนที่เป็น
สวนดสิุต เราจะมองส่วนต่างๆ ด้วยอารมณ์คดิบวก ความคิดต่างๆ กจ็ะเกดิขึน้ ถ้าคดิ
บวกเมื่อไหร่จะเกิดความหลากหลายมากขึ้น ถ้าคิดลบ จะซ�้าซาก จ�าเจอยู่อย่างนั้น
ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเมื่อไหร่ ทฤษฎีถูกท�าซ�้าจะเกิดขึ้น
ทันทีเลย มันจะย้อนกลับไปสู่ในส่วนที่เคยเสียหายมาแล้ว มันเคยพลาดมาแล้ว มันก็
จะย�้าอยู่ตรงนั้น ถ้าคิดบวกเมื่อไหร่ มันจะก้าวไปอีกแบบทันที ความคิดใหม่ๆ มันก็
จะเกิดขึ้น ข้อมูลใหม่ๆ มันก็จะเกิดข้ึน ไม่มีสิ่งไหนท่ีจะต้องหวงเอาไว้เป็นของเรา  
ทุกอย่างเป็นของสวนดุสิต ถ้าคิดได้แบบนั้นมันก็จะท�าให้สวนดุสิตมันเติบโตข้ึนมา  
ยังไงก็อยู่ได้

มอีกีส่วนหนึง่ สรปุมาจาก ดร. สมเกยีรติ ต้ังกจิวานชิย์ กล่าวว่ามหาวทิยาลยั
จะอยู ่รอดได้ ต้องกลับไปสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย นั่นก็คือความรู ้ของ
มหาวทิยาลัยบวกกบัประสบการณ์การเรยีนรูข้องนกัศกึษาเป็นต้นทนุ บวกกบัทกัษะ
ที่จะพัฒนานักศึกษา อันนั้นคือความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ตรงกับท่ีเรา
พยายามท�าอยู่ทุกวันนี้ อยู่ที่ตัวท่านเองว่าจะเลือกที่จะท�า หรือเลือกที่จะไป ท่านเอา



|  L i v e   o r   L e t   D i e  |
14

ประวตัศิาสตร์เป็นตวัตัง้แล้วท่านจะพบ ผมเล่าประวตัศิาสตร์ให้ฟัง เพือ่เอาไปยนักบั
อนาคตให้ได้ คราวน้ีเหลือแต่ท่าน ท่านจะเลือกรับฟังประวัติศาสตร์ไว้อย่างเดียว  
ก็แล้วแต่ท่าน แต่ถ้าท่านรับฟังประวัติศาสตร์ แล้วไปถึงในอนาคตได้ มันก็จะไปได้  
ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่าน อนาคตคือสิ่งที่ซ้อนอยู่กับปัจจุบันเสมอ มันไม่ได้หนีห่างไปแบบ
แต่ก่อนเลย เดี๋ยวนี้มันเร็ว เดี๋ยวเดียวเท่านั้น ดังนั้น อย่าช้า งานทุกอย่างก็จะพัฒนา
ไปได้

ถอดความโดย ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ
ที่ปรึกษาอธิการบดี



|  L i v e   o r   L e t   D i e  |
15



|  L i v e   o r   L e t   D i e  |
16

จากการจัดกิจกรรมจิบกาแฟกับอธิการบดี
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

“สวนดุสิต” จะอยู่รอดจริงหรือ?

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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จากการจัดกิจกรรมจิบกาแฟกับอธิการบดี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
“สวนดุสิต” จะอยู่รอดจริงหรือ ? (อ. 23 ก.พ. 64)
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ให้วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์อธิการบดี 
ในส่วนงานของท่าน (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
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ผลจากการพัฒนาของสวนดุสิตที่ผ่านมาท�าให้เกิดการเรียนรู้ว่าสวนดุสิต 
ไม่เคยอยู่น่ิง เตรียมการเพื่ออนาคตตลอดเวลา โดยเฉพาะในเวลาจ�าเป็นท่ีจะต้อง 
ปรับตัวซ่ึงแนวทางการอยู่รอดมักจะถูกออกแบบในลักษณะที่ “ไม่เหมือนใคร”  
อยู่เสมอ 

วันนี้ทิศทางของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน SDU Directions: Small but 
Smart เป็นเร่ืองที่ชาวสวนดุสิตทุกคนต่างพูดถึง และอ้างถึงเสมอเมื่อขออนุมัติ
โครงการหรือด�าเนินการใดๆ แต่เป็นเรือ่งทีป่ฏเิสธไม่ได้ว่าการพฒันาองค์กรในทิศทาง
ใหม่ทีต้่องรกุและเรว็คงขบัเคลือ่นไปไม่ได้ถ้าไม่ให้คุณค่ากบักลไกส�าคญันัน่คอืบคุลากร
ทุกระดับ

ถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์สวนดุสิต

“I believe that the more you know 
about the past, the better you are 
prepared for the future.”

Theodore Roosevelt

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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SMART LECTURER 
งานวิชาการที่จะต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค  

Disruption จะต้องครอบคลุมในเรื่องหลักสูตรรูปแบบใหม่ที่เน้นการเรียนเฉพาะ
สมรรถนะที่จ�าเป็นเท่านั้น หลักสูตรจึงต้องยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนวัยต่างๆ  
มาเรียนได้ตลอดเวลาที่เหมาะสมกับตนเอง นอกจากหลักสูตรท่ีต้องแปลงโฉมแล้ว 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องปรับอย่างรวดเร็วเช่นกัน เพื่อส่งเสริมการเรียน
รู้ในส่ิงที่ผู้เรียนมีความถนัดและอยากเรียนซึ่งน�าไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรมได้ ทั้งสองเรื่องนี้จะไม่สามารถปรับได้เลยหากไม่มีการสร้าง New 
Mindset ทัศนคติแบบใหม่ แก่บุคลากรสายวิชาการ 

การจะสร้างบัณฑิตให้ออกไปสู่โลกกว้างเพื่อแก้ปัญหา (Problem solving) 
ปรับตัว (Adaptability) มีภาวะผู้น�า (Leadership) หรือสร้างนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ (Creativity Innovation) อาจารย์ต้องปรับทั้งแนวคิดและวิธีการสอน
ของตนเองให้ได้ก่อน (Before changing others change yourself cause change 
starts with drops not from the ocean : Deepesh,2017)

SDU Smart lecturer model จะถูกสร้างและน�ามาใช้ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้สามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลสัมฤทธิ์ไปถึงนักศึกษา สร้างบัณฑิตคุณภาพยุคใหม่ของ มสด. 
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จากการที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟกับอธิการบดี 
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในหัวข้อ “สวนดุสิต” จะอยู่รอดจริงหรือ? ในวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในการมองอนาคตของสวนดุสิต 
ท่านอธิการบดีให้ความส�าคัญกับการพิจารณาประวัติศาสตร์ เพื่อให้เราสามารถคาด
การณ์อนาคตของมหาวิทยาลัยได้ จากการเรียนรู้ว่า ที่ผ่านมาเราเคยมีอุปสรรคตรง
ไหน จะเเก้ไข และเดินหน้าต่อไปอย่างไร ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษามองว่า หาก
หน่วยงานจะร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการผลกัดันให้สวนดุสิตไปต่อได้จะต้องปรบัแนวทาง
การท�างานของตนในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องมีการปรับทิศทางบริหารงานเชิงรุก กล่าวคือ  
ผู้บริหารจะต้องมีการก�าหนดเเผนการท�างานที่มีลักษณะ Direction : Small but 
Smart ด้วยการเเบ่งเเผนการท�างานภายในหน่วยงานของตนออกเป็นระยะยาว คือ 
แผนภาพใหญ่ในอนาคต เช่น ภาพรวมแนวทางการดูแลนกัศึกษาในอนาคต และระยะ
สั้น คือ เเผนการท�างานในปัจจุบันที่ควรก�าหนดเป็นรายปี เช่น กระบวนการจัด และ
ดูเเลกิจกรรมของนักศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้ทิศทางการท�างานสอดคล้องกัน โดย 
ผู้บริหารจะต้องประสานการท�างานเเบบเครือข่ายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทิศทางการท�างานเป็น
ไปตามเเผนที่ก�าหนดไว้ได้ส�าเร็จ

บทวิเคราะห์การนําเนื้อหาจากกิจกรรม
จิบกาแฟกับอธิการบดี
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในหัวข้อ 

“สวนดุสิต” จะอยู่รอดจริงหรือ?
มาปรับใช้กับฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.พัชรี สวนแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา



|  L i v e   o r   L e t   D i e  |
21

2. ฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรใน
องค์กร กล่าวคือ ต้องมีการประสานความเข้าใจ ทิศทาง ปัญหา และกระบวนการ
ท�างานระหว่างบคุลากร อาจารย์ฝ่ายกจิการนกัศกึษา คณะ ศนูย์ วทิยาเขต สภา และ
องค์การนักศึกษาอย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และไม่
น�าไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต โดยผู้บริหารจะต้องเป็นฝ่ายริเริ่มสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เช่น จัดให้มีการพูดคุยในประเด็นการท�างานร่วมกันเป็นรายสัปดาห์ และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม และรวดเร็ว

3.  ฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องยกระดับคุณภาพของผลผลิตกับกระบวนการ
คิด กล่าวคือ ต้องมีการปรับ Mind Set ใหม่เเบบคิดบวกของผู้บริหาร และบุคลากร 
โดยทุกคนต้องเร่ิมคิดถึงคนอ่ืนก่อนตนเอง ให้ความส�าคัญ รวมถึงดูเเลผู้ท่ีเสียสละ 
และท�างานอย่างเต็มที่ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท�าให้คนท�างานไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง 
และจะอยากพัฒนาผลผลิตของตนให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มใจไปโดยปริยาย จน
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของสวนดุสิตในภาพรวม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเชื่อว่า การด�าเนินการตามประเด็นทั้ง 3 ทันที โดยการ
ทบทวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองจะช่วยให้องค์กรของเรา และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตมีความเข้มเเข็ง และอยู่รอดได้อย่างงดงามในอนาคต เพราะถ้าเราไม่เริ่ม
ขยับตัวเมื่อไหร่ เราก็จะตายเมื่อนั้น
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ทิศทางที่ชัดเจนของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตามกรอบ SDU Directions

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ทิศทางที่ชัดเจนของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตามกรอบ SDU Direction

1. การดูแลนักศึกษา 

นอกจากการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามคุณภาพ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว 
วิทยาเขตสุพรรณบุรียังต้องเติมเต็มใน
เรื่องการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และวาง
ระบบการดูแลนักศึกษาให้ได้อย่างทั่ว
ถึงและสม�่าเสมอ (ปรับให้ดีขึ้นภายใน 
3 เดือน)

2. ความร่วมมือของบุคลากร

การท�างานแบบรวมพลจะได้ผลส�าเร็จของ
งานมากกว่าการท�าหน้าที่ของแต่ละคน เช่น 
คนงานเกษตร แม่บ้าน ธุรการ สารบรรณ  
ผูป้ระสานงานหลกัสตูร อาจารย์ ผูบ้รหิาร โดย
ต้องให้เป็น Unity ให้ได้ (เป้าหมาย เดือน
มีนาคม - เดือนสิงหาคม 2564)

การดําเนินงานภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี
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4. ประสานหน่วยงานที่เป็นนโยบาย
 ของมหาวิทยาลัย

ให้มีการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงไปใน
ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น
- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี
- โครงการหอมขจรฟาร์ม
- โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป
- โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ 
 สื่อสิ่งพิมพ์
- โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบ 
 ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
- โครงการศูนย์ปฏิบตักิารอาหารฮาลาล
- สถาบันขงจื่อ

3. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

เพื่อมุ่งการฝึกอบรมและมุ่งสอนในรายวิชาที่เป็น
คลังหน่วยกิต (Credit Bank) เช่น
-  หลกัสตูรฝึกอบรมของโรงเรยีนการอาหารนานาชาติ
-  หลักสูตรการแปรรูปอาหาร
-  หลักสูตรฝึกปฏิบัติการอาหารฮาลาล
-  หลักสูตรโภชนาการและสุขาภิบาล
-  หลักสูตรมาตรฐานการผลิตอาหาร
-  หลักสูตรการจัดดอกไม้ในงานประเพณีต่างๆ
-  หลักสูตรสุขภาวะผู้สูงอายุ
-  หลักสูตรการยกระดับเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ
-  หลักสูตรการออกแบบ Packaging
-  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการสอบมาตรฐาน 
 วิชาชีพครู
- หลักสูตร Coding ฯลฯ

การดําเนินงานภายนอกวิทยาเขตสุพรรณบุรี

5.  ด�าเนินการตามจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทย์ 4 ประเด็นหลัก
 13 ประเด็นย่อย (SDU Directions)

- สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวะและโรงเรียนมัธยมในภาคกลาง  
(ปี 2563 สร้างเครือข่ายไว้ 55 แห่ง)

- สร้างความเชือ่มโยงกบัจงัหวัดและหน่วยงานทีม่งีานต่าง ๆ  เช่น เกษตรจงัหวัด เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด วิสาหกิจชุมชนกว่า 20 แห่ง ฯลฯ

- ประชาสัมพันธ์สร้างช่ือเสยีง ลงพืน้ทีไ่ปยงัโรงเรยีนเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ชมุชน
เป้าหมาย คือ โคกโคเฒ่า ไผ่ขวาง และ บ้านดอนตาล ซึ่งอยู่บริเวณวิทยาเขตฯ
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เมื่อมหาวิทยาลัยเข้าสู ่ยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเป็น 
เอกซ์โพเนนเชียล มีความพยายามแปลลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้จากภาษาอังกฤษ
ว่าเป็นแบบ “ก้าวกระโดด” (exponential) คือเร็วมากอย่างคาดไม่ถึง และเป็น 
การเปลี่ยนที่ “ถอนรากถอนโคน” “หักดิบ” “กลืนกินของเก่า” “เปลี่ยนดับ”  
(disruptive) โจทย์ส�าคัญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่

1. อะไรคือแนวโน้มใหม่ที่เราต้องจับตาดูและไปให้ทัน 
2. อะไรคือแนวทางการ Transform ที่องค์กรควรมี 
3. อะไรคือ Mindset ส�าคัญท่ีเปรียบเสมือนอาวุธที่ผู ้น�าและบุคลากร 

ทุกคนต้องมีติดตัว
4. การน�าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ---ลงมือท�าทันที
1.	 อะไรคือแนวโน้มใหม่ที่เราต้องจับตาดูและไปให้ทัน	
 สวนดุสิตในมุมมองของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของ 

การเรียนในระดับอุดมศึกษา
 - คนรุ ่นใหม่ให้ความส�าคัญกับอิสรภาพในการใช้ชีวิตท่ีต้องอาศัย 

องค์ความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ ชื่อเสียงของ
มหาวทิยาลัยในอดตีมคีวามส�าคญัน้อยลง หลกัสตูรทีต่อบโจทย์การท�างานในอนาคต
มีผลมากขึ้น

“สวนดุสิต” จะอยู่รอดจริงหรือ? 
บทวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ท่านอธิการบดี

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
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 - ภาษาอังกฤษและภาษาจีน = โอกาสและความมั่นใจ
 - Ugly truth คือ ความต้องการใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ การทดลองใช้ชีวิต

คู่เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถดูแลชีวิตของตนเองและความสัมพันธ์ได้หรือไม่
 - เรื่องของเงินและการบริหารเงิน
 กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มีความก้าวหน้าทางความคิด มีความ

มั่นใจในตัวเองมากข้ึนและแสดงออกถึงตัวตน จุดยืน เพื่อให้สังคมยอมรับในฐานะ
ผู้ใหญ่คนหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่ต้องสร้าง “แบรนด์” ที่จะ
สามารถ “ให้”นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน แต่เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าปรึกษา รวม
ถึงการสื่อสารในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจ 
การมอีนาคตทีม่ัน่คง ทัง้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (เรยีน+กจิกรรม ทัง้ออนไลน์
และออฟไลน์)

 ผู้บริหาร คณาจารย์ จ�าเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้ หากไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ว่า
ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายได้เปลี่ยนไปแล้วและยังบริหารหลักสูตรเหมือนเดิม จะ
ท�าให้มหาวิทยาลัยแข่งขันไม่ได้ เราต้องการบุคลากรคุณภาพท่ีแข่งขันได้ เข้าใจ
กระบวนการท�างานและพร้อมเป็น Unity เดียวกัน อะไรที่เป็น pain point (เช่น 
หลักสูตรที่ขายไม่ได้แล้วยุบเลิก บุคลากรที่ไม่พร้อมปฏิบัติตามนโยบายยุบเลิก 
เป็นต้น) เราต้องกล้าเปลีย่นแปลง หรอืการรวมหลกัสตูรทีใ่ช้ภาษาจนีเข้าด้วยกนั เพ่ือ
ความแข็งแกร่งและการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาเรียน เป็นต้น

2.	 อะไรคือแนวทางการ	Transform	ที่องค์กรควรมี
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลีกเลี่ยงการ Transform ไม่ได้ ในยุค Digital 

Transformation มหาวิทยาลัยที่ด�ารงอยู ่ได้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยใหญ่ แต่คือ
มหาวิทยาลัยที่มี Platform ที่ดี การบริหารจัดการที่ดี แนวทางการ Transform ที่
สวนดสิุตควรต้องปรบัคอืกระบวนการทีเ่ป็นหวัใจหลกัของมหาวิทยาลยั (การจดัการ
เรียนการสอน) ดึงเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้อง เทคโนโลยีจะเป็นอะไรก็ได้ (WBSC, 
Microsoft Team etc.) แต่ต้องปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นตลอดเวลาและบุคลากรสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสร้างความแตกต่าง ท�าให้เกิดมูลค่าได้ เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่
พอ ต้องปรับ “คน” ด้วย ผลักดันให้คนไปสู่ดิจิทัลให้ได้ การ Transform สิ่งส�าคัญ
ไม่ใช่เรื่องการซื้อเทคโนโลยี แต่คือการคิดเรื่องกลยุทธ์และเรื่องคน 
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3.	 อะไรคอื	Mindset	ส�าคญัทีเ่ปรยีบเสมือนอาวธุทีผู่น้�าและบคุลากรทกุ
คนต้องมีติดตัว

 กรอบคิดของ “คน” ในสวนดุสิตในทุกต�าแหน่งต้องเปลี่ยน ในขณะท่ี
เราเข้าใจในข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว เราจ�าเป็นต้องตระหนักว่าโลกของอุดมศึกษาเป็น
พื้นที่ไร้รอยต่อ คู่แข่งไม่ใช่แค่ในประเทศ การปรับตัวของคนในสวนดุสิตต้องมองคู่
แข่งและกลุ่มเป้าหมายให้ไกลมากขึ้นกว่าที่เคยมอง ผู้บริหาร อาจารย์ สายสนับสนุน 
ต้องมองงานของตัวเองแบบขยายกรอบแนวคิด (เช่น อาจารย์ไม่ใช่สอนหนังสือแล้ว
จบกลับบ้าน แต่ต้องท�าหน้าที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายด้วย, งาน
กจิการต่างประเทศไม่ใช่รบั แลกเปลีย่น มหีลกัสตูรทีร่บันกัศกึษาต่างชาตไิด้ แต่ขยาย
ไปถึงการสนองตอบความต้องการของกลุม่เป้าหมายต่างชาตด้ิวย, การมรีปูแบบความ
ร่วมมือแบบทวิสต์ เป็นต้น)

4.	 การน�าความคิดไปสู่การปฏิบัติ—	ลงมือท�าทันที
 การที่น�าแนวคิดข้างต้นไปประยุกต์เข้ากับงานของตัวเองแล้วลงมือ

ปฏบิตัทินัท ีให้เหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรม ตวัอย่างทีก่�าลงัด�าเนนิการเช่น การปรบัการ
วางตัวและการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียนทั้งหมดหลัง
จากรับนโยบายการท�าหลักสูตรมา การท�าความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆ กับ สพฐ. การ
จัดท�ารายวิชาพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษที่เน้นแนวใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามต้องการ เป็นต้น
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แนวทางการบริหารเพื่อความอยู่รอด

ดร.สวงค์ บุญปลูก
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในภาพรวมหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานต้องมองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (ท่านอธิการบดี) หลอมรวมให้เป็นภาพเดียวกัน มองหาแนวทางการ
ท�างานร่วมกันอย่างผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ
บริหารงานจะก�าหนดให้ทกุส่วนงานต้องท�างานร่วมกนัโดยมุง่ความส�าเรจ็ในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

การท�างานจะส�าเร็จได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในแต่ละ
ส่วนงาน ผู้บริหารระดับปฏิบัติการต้องเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้วแปลงสู่
การปฏิบัติให้ได้ ต้องรู้จริง ท�าเป็นก่อนแล้วจึงสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจอย่าง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือ/สอนงานให้ท�าได้ ต้องค�านึงอยู่
เสมอว่าความส�าเร็จของการท�างานมใิช่เกดิจากตวัเราแต่เกดิจากความร่วมมอืร่วมใจ
ของบุคลากรทุกคน (อันนี้คนที่จะเป็นผู้บริหารรุ่นต่อไปควรตระหนักไว้ ต่อให้เก่งแค่
ไหนถ้าไม่มีบารมี สร้างความร่วมมือของบุคลากรไม่ได้ อย่าหวังว่าจะส�าเร็จ)

ในส่วนสุดท้ายที่จะรอดได้คือ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการท�างานต้องมี
มาตรฐานในความเป็นสวนดสุติ ไปท�างาน/หรอืไปอยูต่รงไหนต้องค�านงึถงึว่าเราเป็น
สวนดสิุตทีมี่มาตรฐาน การท�างานต้องมมีาตรฐานจงึต้องออกแบบการท�างานอย่างดี 
คนสวนดุสิตทุกคนต้องมีกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ
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แนวทางการบริหารงานของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บคุลากรทกุคนจะต้องรูแ้ละเข้าใจเป้าหมายของการท�างานเหมอืนกบัผูบ้รหิารส�านกัฯ 
พร้อมที่จะใช้ IT ในการสนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเป็นหน่วย
งานในการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้ IT ของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ต้องเป็นหน่วยงานที่ท�างานอย่าง
มคีณุภาพและมมีาตรฐาน เน้นมาตรฐาน กระบวนการท�างานทีม่มีาตรการป้องกันข้อ
ผิดพลาดในทุกขั้นตอนการท�างาน ผลของงานถูกต้อง 100% ไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานเป็นส�าคัญ

ศนูย์บริการสือ่และสิง่พมิพ์กราฟฟิคไซท์ท�างานร่วมกบัศนูย์บรกิารทดสอบฯ 
อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย ท�าความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผลิตเอกสารต�ารา
ให้ทันต่อการเรียนการสอนของหน่วยงานทางวิชาการ

ในท่ีสุดแล้วท้ัง 3 หน่วยงานในสังกัดต้องท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ  
รับผิดชอบภาระงานในหน้าที่ ของส่วนงานและพัฒนางานใหม่ๆ อยู่เสมอ
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เพื่อบรรลุตามทิศทางของผู้บริหาร (Direction: SMALL but SMART) ใน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ จึงได้ท�าทิศทางโจทย์การวิจัยและการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตาม SDU Focus เป็นจุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ�าปี 2564-2566 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้

1. Early childhood and primary education
2. Culinary arts and services
3. Nursing professionals
4. Hospitality management
5. The value creation of university

สรุปการดําเนินงานเพื่อตอบโจทย์
ในส่วนงาน “การวิจัยและนวัตกรรม” 

จิบกาแฟกับอธิการบดีในหัวข้อ 
“สวนดุสิต” จะอยู่รอดจริงหรือ?

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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1. Early childhood and primary education
	 การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการพหุวิทยาการในระดับปฐมวัย	 และระดับ

ประถมศกึษาเพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์	พฒันาการทีเ่หมาะสมตามวัยและ
พัฒนาศักยภาพ	เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

SDU1.1 การพฒันาศูนย์ความเป็นเลิศในการจัดการเรยีนการสอนระดับการศกึษา
ปฐมวัยและการประถมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

SDU1.2 การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
ด้วยกระบวนการ   พหวุทิยาการ เพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ พฒันาการ
ที่เหมาะสมตามวัย และพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

SDU1.3 การพัฒนาระบบการผลิตครูและบุคลากรระดับการศึกษาปฐมวัยและ 
การประถมศึกษาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การศึกษาของประเทศ

SDU1.4 การยกระดับศักยภาพครูและบุคลากรระดับการศึกษาปฐมวัยและการ
ประถมศกึษาเพือ่รองรบัการพฒันาประเทศไทยไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้ว

3. Nursing professionals
	 การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกนับนพืน้ฐานการพยาบาลและสขุภาวะ	มุง่พฒันาศกัยภาพ

คนในทุกช่วงวัย	ตั้งแต่แรกเกิดตลอดจนผู้สูงอายุ
SDU3.1 การส่งเสริมความฉลาดทางสุขภาวะ (Health literacy) ของคนในทุกช่วงวัย 
SDU3.2 การพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้ที่มีพฤฒพลัง (Active aging) สุขภาพดี และพึ่งพาตัวเองได้ 
SDU3.3 การเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุจากโรคไม่่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ด้วยนวัตกรรม

อาหารตามความต้องการเฉพาะ
SDU3.4 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการบนฐานความหลากหลายของ

ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในทุกช่วงวัย 
SDU3.5 การส่งเสริมชุมชนสุขภาวะและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในทุกช่วงวัย

5. The value creation of university       
	 การสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าของ 
	 ประเทศไทย
SDU5.1  การวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย
SDU5.2  การวิจัยเพื่อพัฒนาสาขาที่มีศักยภาพและแนวโน้มในการแข่งขันเพ่ือไปสู่ 

การเป็นผู้น�าในระดับประเทศ
SDU5.3  การวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานและชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งด้านวิชาการ

จุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ�าปี 2564-2566

แพลตฟอรม
การดำเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร

1 2

3 4

5
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4. Hospitality management
	 การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ	 

มีมาตรฐานการบริการระดับสากล	(World	class	standard)	เป็นนวัตกรรมการบริการ	(Service	
innovator)	ให้เข้ากับยุคดิจิทัล

SDU4.1 การสร้างและพัฒนาเป็นนวัตกรรมการบริการ (Service innovator) ด้านการท่องเที่ยวที่มี
ความโดดเด่นในระดับสากล (World class standard)

SDU4.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการบนฐานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของความเป็นไทย
SDU4.3 การยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการภายใต้

แนวคิด BCG (BCG in action) 
SDU4.4 การพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ

ชุมชนในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย
SDU4.5 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)

2. Culinary arts and services
	 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการอาหารที่สะท้อนจากความเชี่ยวชาญ	 

ผ่านการปฏิบัติ	เพื่อสร้างความแตกต่าง	และเสริมความเข้มแข็งจากรากฐานการเรือนสู่ความเป็น
สากล

SDU2.1  การพัฒนานวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าอาหารปลอดภัย
SDU2.2  การพัฒนาบุคลากรด้านการประกอบการอาหารไทย (Chef) ไปสู่มาตรฐานสากล
SDU2.3  การยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล
SDU2.4  การพฒันานวัตกรรมอาหารไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์เพ่ือการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ
SDU2.5  การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของอาหารภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG
SDU2.6  การพฒันามหาวิทยาลัยสวนดสุติไปสูก่ารเป็นเมอืงนวตักรรมอาหารส่วนต่อขยายด้านศนูย์กลาง

อาหารไทย

การก�าหนดจุดเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรมนี้ จะเป็นทิศทางให้กับ
บคุลากรของมหาวทิยาลยัสวนดุสติ ได้ด�าเนินการด้านการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทย์ตามทิศทางผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และจะได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดกลุ่มประเด็นโจทย์ดังกล่าวในลักษณะของ SDU 
Research Club ทั้ง 5 ประเด็น เพื่อให้อาจารย์ได้เป็นหนึ่งเดียวกันในสวนดุสิต 
(Unity) และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมมือกันในการด�าเนินการวิจัยและ
นวัตกรรมทั้ง 5 ประเด็น
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ประเด็นโดยสรุป
ท่านอธิการบดีได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิวัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย อันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก แนวคิดที่ท่านอธิการบดีได้ปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิดแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ใหม่ที่อาจต้องขัดใจคนหลายๆ คน แต่ก็เป็นสิ่งที่ท�าให้สวนดุสิตเจริญเติบโตเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�าและอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันนี้ โดยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว มาจากความรกัในองค์กร ความต้องการเหน็องค์กรเจรญิก้าวหน้าจากความ
เมตตาจากผู้บริหาร ที่เป็นต�านานของสวนดุสิตที่ท่านอธิการท่านได้รับมาและ 
ระลึกถึงเสมอ

การวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์
สิง่ทีท่่านอธกิารบดพียายามบอกเรา ทัง้ด้วยการกระท�าอนัเป็นตวัอย่างและ

ค�าพดู คือการเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Unity) ของบคุลากรเรา ความเป็น Unity	นัน้ 
เกิดจาก Positive	 Thinking และเกิดจาก Empathy เมื่อพลังของความร่วมมือ
ร่วมใจเกิดขึ้นเมื่อใด องค์กรก็จะไปรอด ไม่ว่าจะเจอมรสุมหนักแค่ไหนก็ตามที

ท่านอธิการบดีให้เราเร่งสร้างบารมีให้เกิดขึ้น หลายท่านอาจคิดว่าคนจะ
สร้างบารมไีด้ต้องเป็นผูบ้รหิารทีม่ตี�าแหน่งในองค์กร ซ่ึงกอ็าจจะมส่ีวนจรงิอยูบ้่าง แต่

การวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์
ท่านอธิการบดี
ของคณะครุศาสตร์

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์
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ไม่เสมอไป ผู้บริหารอาจไม่มีบารมีและผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็อาจจะมีบารมีก็ได้ บารมี
เกิดจากการปฏิบัติที่ดีของเราที่มีต่อผู้อื่น ค�ากล่าวที่ว่า “มารไม่มีบารมีไม่เกิด” นั้น
ถกูต้อง “มาร” ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึบคุคลเสมอไป แต่หมายถงึปัญหา อปุสรรค ความ
ยากล�าบาก ทั้งที่เป็นบุคคลและไม่ใช่บุคคล ถ้าผู้ใดสามารถพาองค์กรหรือบุคคลอื่น
ทีพ่บ “มาร” เหล่านัน้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีท่านผูน้ัน้ได้สร้าง “บารม”ี ส�าเรจ็ในระดับ
หนึ่งแล้ว บารมีจะสมบูรณ์ได้ เราต้องท�าสิ่งนั้นอยู่เนื่องๆ และตลอดเวลา

ความเป็น “Unity”	“Positive	Thinking”	และ “บารมี” เป็นสิ่งที่แยก
กันไม่ออก ทั้ง 3 สิ่งสนับสนุนเกื้อกูลกัน และในฐานะผู้บริหาร เรามีโอกาสมากกว่าผู้
อื่นในการท�าสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติงานจริงๆ ในแต่ละ
วัน การคิดบวกก่อให้เกิดความคิดใหม่ได้ตลอดเวลา จิตที่คิดดี ท�าให้สมองท�างานได้
ดีในเชิงสร้างสรรค์ Winston Churchill ได้เคยกล่าวไว้ว่า “คนที่มองโลกในแง่ร้าย 
จะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกๆ โอกาส แต่คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่
ในทุกๆ อุปสรรค” (A Pessimist sees the difficulty in every opportunity;  
an optimist sees the opportunity in every difficulty.)

ประเด็นสุดท้ายที่คนสวนดุสิตทุกคนต้องยึดถือทั้งในใจและการปฏิบัติ คือ 
“ความกตญัญแูละกตเวทติา” ต่อผูท้ีม่พีระคณุ ตัง้แต่พืน้ที ่37 ไร่ เศษ ของสวนดสุติ 
ที่ให้เรามีชีวิต มีความเจริญก้าวหน้า ผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย ที่ได้ท�าคุณให้กับเรา
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ การได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณและท�าให้ท่านได้ชื่นใจ สุขใจ 
นั้นส�าคัญที่สุด

ในฐานะผูบ้รหิารระดบัคณะ และบคุลากรคนหนึง่ของสวนดสุติ เราควรต้อง
กระท�าตนให้เป็นแบบอย่างทีดี่ตามแนวทางทีท่่านอธกิารบดไีด้มอบให้ พยายามสร้าง
สิ่งเหล่านี้ให้เกิดข้ึนในองค์กร ให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้ฝังรากลึกในความคิดและ
ความรู้สึกของคนครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกคน
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วันนี้	 สวนดุสิตจะอยู่รอดได้	 ต้องเน้นที่	 “คุณภาพ”	 ในทุกองค์ประกอบ	
และในทุกระดับ

• Reskill และ Upskill บุคลากรทุกส่วนงานให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ
ตามความต้องการที่แท้จริงขององค์กร...คน คือ ศูนย์กลางของการพัฒนา - “คน
เก่ง...ผลงานคุณภาพจึงเกิด”

• พัฒนาคุณภาพคณะที่เป็นอัตลักษณ์ เน้นการสร้างคุณภาพเชิงประจักษ์ 
สะท้อนผลลัพธ์ที่ตัวบัณฑิต

• ปรบั/ยบุรวม คณะทีไ่ม่ใช่อตัลกัษณ์	ให้เป็นสถาบนัการเรยีนรู้ตลอดชวีติ 
(Life-long Learning Institutes) ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกช่วงวัยในการ
สร้างอาชีพเพื่อการจ้างงานรอบที่สอง

• พฒันาคณุภาพ และมาตรฐานผลติภณัฑ์ทีส่ร้างรายได้ให้กบัสวนดสุติเพือ่
ขยายตลาด และสร้างจิตส�านึกคนสวนดุสิต...ให้กินและใช้ผลิตภัณฑ์ของสวนดุสิต

• เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง ได้แสดงฝีมือเพื่อการสร้าง
งานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

Suan Dusit Today: Steep & 
Narrow Ways to Survive
“Small but SMART” in terms 
of “Quality Is Priority”

ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการเริ่มจัดท�าหลายๆ โครงการในส่วนของการขจัดความ
ขัดแย้ง เน้นการท�างานเป็นทีมมากขึ้น มองหาจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคนในคณะ
เพ่ือกระตุ้นในการสร้างผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้คณะอยู่รอดได้ พร้อม
เติบโตแบบ small but smart คณะฯ ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
การบูรณาการทุกศาสตร์ให้ลูกค้า (ผู้เรียน) ได้เลือกตามความสนใจ และยังเก็บเป็น 
Credit bank เพือ่เทยีบโอนได้ นอกจากนีม้กีารจดัท�าหลกัสตูรการอบรม โดยร่วมมอื
กบัศนูย์พัฒนาทนุมนษุย์ในการหาลกูค้าและสามารถน�ารายวชิาเหล่านัน้มาเทยีบโอน
ได้เช่นกัน

คณะฯ พยายามทีจ่ะประชาสมัพนัธ์ในทกุช่องทางเพือ่รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่
ในปี 64 และคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ

อกีทัง้คณาจารย์ของคณะร่วมกนัพัฒนานกัศกึษาให้จบออกมาเป็นบณัฑติที่
พึงประสงค์ เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน

“สร้างความเข้มแขง็ รวมใจเป็นหนึง่เดยีว
เพื่อสร้างสรรค์องค์กรให้

Small but Smart” 
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ประเด็นโดยสรุป
ท่านอธิการบดีกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับโหราศาสตร์ โยงไปยัง 

อนาคตศึกษา เกิดเหตุการณ์หลายอย่างในโลก ไม่ว่าจะเป็น Domino Theory, 
Future Shock และ The Third Wave 

นอกจากนี้ ท่านยังได้ล�าดับให้เห็นถึงการปรับตัวของสวนดุสิต ที่มีการปรับ
ตัว/ปรับเปลี่ยน เพื่อความอยู่รอด จากปี  2504 ที่มีหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และ
หลักสูตรประถมศึกษา 

ปี 2522 มีปัญหาการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยครู 
ปี 2527 มี พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 ที่ให้เปิดสาขาวิชาอ่ืนได้ และ 

ในปีนั้น ร้อยละ 60 เป็นนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ 
ปี 2528 รศ.ล�าพอง บุญช่วย เป็นอธิการบดี ได้รับนักศึกษาชายครั้งแรก  

มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ    
 ปี 2538 ยบุหลกัสตูรครศุาสตร์ ให้เหลือ 2 หลักสตูร ม ีพ.ร.บ.สถาบันราชภฏั 

มีการเปิดศูนย์การศึกษา 23 ศูนย์ เกิด Virtual Library ที่จะมาสนับสนุน School 
without wall เกิด VDO Conference และมีนักศึกษาในปีนั้นประมาณ 42,000 
คน 

วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ท่านอธิการบดี
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ท่านอธิการบดี
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2548 เกิด พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นช่วงขาลง มีความขัดแย้ง มี
การแยก/ยุบ หน่วยงาน แยกโรงเรียนการเรือนออกจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีแยกโรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิารออกจากคณะวทิยาการจดัการ 
แยกโรงเรียนสาธิตละอออุทิศออกจากคณะครุศาสตร์ แยกศูนย์ปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ เป็นหน่วยงานอิสระ เกิด รมป. 1 มีนักศึกษาประมาณ 29,000 คน 

ปี 2558-2559 เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ มีการลดความขัดแย้ง 
บุคลากรต้องรู้ว่า ตัวเองมาอย่างไร และจะไปอย่างไร การอยู่รอดได้ด้วย

ความเข้มแข็ง มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) การตอบแทนบุญคุณ  การรู้จักบุญ
คุณคน ความใส่ใจ การคิดบวก ถ้าคิดถึงตัวเองการท�าซ�้าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ อนาคต คือ 
สิ่งที่ซ้อนกับปัจจุบันเสมอ 

วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ 
จากการที่อธิการบดีได้กล่าวมา จะให้บุคลากรได้มองเห็นร่องรอย มองเห็น

ขบวนการ มองเห็นที่สิ่งเกิดขึ้นจากความมีภาวะผู้น�าท่ีกล้าตัดสินใจภายใต้ความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร การที่จะอยู่รอด
ได้ต้องท�าตาม ทิศทางของผู้บริหาร ให้ความร่วมมือ สร้างและขยายเครือข่ายเพื่อ 
ต่อยอดงาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ในฐานะผูบ้รหิารระดับส่วนงาน ของสวนดุสติ สิง่ทีค่วรตระหนกัคอื การรูจ้กั
บญุของคนหรือความกตัญญูต่อผูท้ีม่พีระคณุเป็นสิง่จ�าเป็น และส�านกึในพืน้ทีท่ีใ่ห้เรา
อยู่ ถ้ามีโอกาสตอบแทนพระคุณ ต้องท�าอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ รวมถึง
การอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันอย่างมี Unity 
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ถอดประสบการณ์จากอดีต
สวนดสุติ ผ่านร้อนหนาวมาแล้ว ทุกประสบการณ์ ด้วยกลยทุธ์อนัชาญฉลาด

ของผู้บริหาร ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวของคนรักสวนดุสิต และ ความเอื้ออาทรต่อ
ความส�าเร็จของต่างหน่วยงาน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน
สิง่แวดล้อมทางการศึกษาเปลีย่นแปลงอย่างพลกิฝ่ามอื แต่ด้วยวสิยัทศัน์ของ

ผู้บริหาร ในวันที่การเรียนการสอนได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ กล่าวได้อย่างภาค
ภูมิใจว่า สวนดุสิต พลิกฝ่ามือเพียงเล็กน้อย ก็สามารถท�าให้อาจารย์ นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมต่อภารกิจของตนได้อย่างง่ายดาย เช่น ระบบ LMS ระบบ
ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารการศึกษา ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ  
ดังนัน้ ในวกิฤตการระบาดของโควดิ-19 มไิด้เป็นอปุสรรคต่อการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การท�างานอย่างทีส่วนดสุติไม่อาจรบัมอืได้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานศกึษาอกีมากที่
ยังไม่พร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู ้ออนไลน์ และเป็นอุปสรรคต่อ 
การเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างน่าเสียดาย

ตอบโจทย์ 
“สวนดุสิต จะอยู่รอดจริงหรือ?”

ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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อนาคตของสวนดุสิตจะเป็นอย่างไร
เมือ่สวนดสุติตดัสนิใจทีจ่ะเป็นองค์กร Small but Smart นัน่คอืโอกาสของ

การปรับตัวที่จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่เทอะทะ ในความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ต่อกลยุทธ์การบริหาร และต่อเพื่อนร่วมงาน  
ควรจะได้ปรับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอยู่และท�างานร่วมกัน หากใช้ความสุขเป็น
เคร่ืองชี้น�า และความสุขจะเกิดจากความรักในองค์กรที่บุคลากรทุกคนได้งอกงาม 
จากกระบวนการหล่อหลอมของคณะและมหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น
บุคลิกภาพภายนอก และ จับต้องไม่ได้ อันเป็นบุคลิกภาพส่วนตน เชื่อมั่นว่า ทุกคน
ทีก้่าวเท้าออกจากสวนดสุติ จะด้วยเหตผุลใดกต็าม ย่อมมคีวามงดงามทีจั่บต้องได้ไป
ให้หน่วยงานใหม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ทัง้สิน้ ในทางตรงกนัข้าม หากบคุลากรทีส่วนดสุติ
ได้สวมเคร่ืองประดับให้ยังคงรักและคิดจะตอบแทนด้วยการสร้างงานที่ทรงคุณค่า 
ค�าถามที่ว่า “สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ?” จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยความรักและ
ห่วงใยในองค์กร ว่า “สวนดุสติจะอยู่รอดได้อย่างไร” จากนัน้ ความคดิสร้างสรรค์เชงิ
บวก ความคิดที่ออกแบบด้วยวิจารณญาณจะถูกน�าไปปรับแต่งกระบวนการท�างาน 
โดยมคีวามสุขจากความรกัทีบ่คุลากรมเีป็นดัง่น�า้หล่อเลีย้งให้ สวนดสิุต เป็นไม้ยนืต้น
ที่เจริญงอกงาม เป็นแหล่งสร้างสมประสบการณ์ให้กับบุคลากรรุ่นต่อไป และต่อไป 
ดั่งเช่นที่เคยสร้างมาอย่างต่อเนื่องเมื่อครั้งอดีต

และวันนี้ สวนดุสิต มีความมั่นคงในแผ่นดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอ
เชญิชวนให้บคุลากรสวนดุสติน�าความรกัและความสุขเป็นพลงัสร้างสรรค์ให้ สวนดสุติ 
สง่างามในความกะทัดรัดแบบ Small but Smart
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มหาวทิยาลยัสวนดุสิต จดัตัง้โรงเรยีนการเรอืน (School of Culinary Arts) 
โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ ให้จัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านอาหารซึ่งเป็นความโดดเด่นและมีชื่อเสียง
มายาวนานจากอดีต โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียน  การเรือน มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�านวน 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการก�าหนดและการประกอบ
อาหาร 

3. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอตุสาหกรรมการประกอบอาหาร 
(เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย (เปิดรับนักศึกษาในปีการ
ศึกษา 2563) 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

วิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ท่านอธิการบดี
จากกิจกรรมจิบกาแฟ
กับอธิการบดี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
“สวนดุสิต” จะอยู่รอดจริงหรือไม่?

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณบดีโรงเรียนการเรือน 
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รวมทั้งมีหน่วยงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สนับสนุนการจัด 
การศึกษาในด้านห้องปฏิบัติการอาหาร การผลิตและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
(ศนูย์อาหารดสุตินฤมล ศนูย์อาหารดสุติเอกพล ฯลฯ) และจดัหลกัสตูรฝึกอบรมด้าน
อาหารให้กับบุคคลทั่วไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 

โรงเรียนการเรือน มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมด 167 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ 
74 คน สายสนับสนุน 61 คน สายบริการ 32 คน และมีนักศึกษาทั้งหมด 1,328 คน

โดยในส่วนผมเองได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณบดีโรงเรียนการเรือน 
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้การด�าเนินงานในด้านต่างๆ ได้สืบสานและต่อยอดจาก
นโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล 
อดตีคณบดีโรงเรยีนการเรอืน ซึง่ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั      
สวนดุสิต ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติงานตามค�าสั่งอย่าง
เคร่งครัด โดยไม่ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือสอดแทรกแนวคิดส่วนตัวลงไป ซ่ึงจะ
ท�าความเข้าใจค�าสั่งน้ันๆ ให้ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติ ท�าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ชัดเจน และรายงานผลหลังปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ
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จากการชมคลิป VDO ของท่านอธิการเรื่อง ‘สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ?’ 
และของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เรื่อง ‘อุดมศึกษาไทย มรสุมใหญ่ มรสุมเล็ก’  
ในด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู ้สนใจ 
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นมองใน 3 ด้านคือ คุณค่าในตัวมหาวิทยาลัย ประสบการณ์
ที่นักศึกษาได้พึงจะได้รับ และความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการเรียนในมหาวิทยาลัย  
โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียน 
การท่องเที่ยวและการบริการจะเร่งผลักดันด้านการสร้างความตระหนักและกระตุ้น
การตัดสินใจแก่กลุม่เป้าหมายผ่านการตลาดไม่ว่าจะการตลาดแบบดจิทัิล เช่น Social 
media marketing ในทกุช่องทาง, Influencer, การสร้าง Testimonial VDO เป็นต้น 
หรือจากการท�าการตลาดแบบดั้งเดิม เช่นการแจกคอร์สอบรมเสริมส�าหรับผู้ที่ 
ช�าระเงิน 4,000 บาทแล้ว และการจัดกิจกรรม ‘Turn your dream into reality’ 
โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่สัมภาษณ์ผ่านแต่ยังไม่ได้ช�าระเงิน 4,000 บาทมาเข้าฐาน 
workshop กิจกรรมต่างๆ ณ Excellence Centers เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้ทราบ
ว่าการเข้ามาในโรงเรียนการท่องเทีย่วและการบรกิารจะมกีจิกรรมในลกัษณะใด ลอง
ปฏิบัติงานในแหล่งฝึกประสบการณ์ภายในมหาวิทยาลัย และการเข้ามาเรียนจะได้

การตอบโจทย์ท่านอธิการบดี
จากการวิเคราะห์ประเด็น
‘สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ?’
ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
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รับคุณค่า ประสบการณ์และทักษะแบบใด เพื่อกระตุ้นการช�าระเงินเข้าเรียน ส่วนใน
การรบันกัศกึษารอบต่อๆ ไป ทางโรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิารจะจดับรกิาร
วชิาการออนไลน์เพือ่สร้างความมัน่ใจแก่ผูท้ีส่นใจเรยีน และจะจดัเชิญวทิยากรช้ันน�า
ด้านอุตสาหกรรมบริการ ในการสร้างความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและยังมีอนาคตที่สดใส 

2. นักศึกษาท่ียังเรียนอยู่ ณ เวลานี้ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปใน
ลักษณะออนไลน์ อาจารย์แต่ละรายวิชาสั่งงานกันมากขึ้น ดังนั้น จ�านวนชิ้นงานจึง
ปรมิาณมากและท�าให้นกัศกึษาเหนือ่ยล้าหมดพลงั ดงันัน้ โรงเรยีนการท่องเทีย่วและ
การบริการจะผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนพูดคุยกันและสร้าง Project-based activity 
ที่บูรณาการหลายวิชาเข้ามาด้วยกัน เพื่อสร้างชิ้นงานเดียวที่ตอบโจทย์ได้ในทุกมิติ 
นอกจากน้ันการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์นีมี้ข้อได้เปรยีบคอืสามารถเชญิ Guest 
speaker ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากในประเทศหรือต่างประเทศ ดังนั้นจะผลักดันให้
คณาจารย์เชิญ Guest speaker มาเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา 
และเมื่อสถานการณ์การเฝ้าระวังดีขึ้น ทางโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะ
จดั workshop เพิม่เติมให้นกัศึกษา รวมถงึการ Collaboration กบัองค์กรทัง้ภายใน
และภายนอก เช่น โรงเรียนการเรือน คณะมนุษยศาสตร์ หรือการสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรกับกลุม่ธรุกจิด้านอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิารภายนอกในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

3. กลุ่มนักศึกษาปี 4 ที่ก�าลังจะจบและออกไปแข่งขันในตลาดแรงงาน  
ทางโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะจัด workshop ให้พวกเขาก่อนออกไป
ท�างานเพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เขาด้วย 
โดยอบรมทัง้ Upskill, New skill, Key skill และ Soft skill ทีส่อดรบักับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการจะสร้างหลักสูตรท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสภาวการณ์ของโลกอย่างแท้จรงิ รวม
ไปถึงการสร้างคณาจารย์ที่มีความเข้มแข็งทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้หลัก 3 
ประการคอื 1) Expertise คือให้ระบคุวามเชีย่วชาญเฉพาะตนและหาความรูเ้พิม่เตมิ
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ในประเด็นความเชี่ยวชาญอย่างสม�่าเสมอ 2) Multi skilled คือการเสริมความรู้ด้าน
อื่นเพื่อสร้างทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญเฉพาะ และ 3) การสร้าง
กรอบเวลาและการกระตุ้นการท�างานทีน่�าไปสูก่ารก�าหนดต�าแหน่งวชิาการอย่างเป็น
ระบบ รวมไปถึงการสร้างคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการก�าหนดต�าแหน่งวิชาการ
ให้คณาจารย์ในลักษณะของระบบพี่น้องดูแลกันเพื่อความก้าวหน้าด้านวิชาการและ
สร้างความสมานฉนัท์ผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การน้ีทางโรงเรยีนการท่องเท่ียวและ
การบรกิารจะก�ากบัและติดตามอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้เกดิบคุลากรทีม่คุีณภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้ ทางโรงเรียนการ
ท่องเที่ยวและการบริการคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ Upskill และ Reskill 
ให้กับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่นกัน โดยการใช้ศักยภาพของ
บคุลากรภายในโรงเรยีนการท่องเทีย่วและการบรกิารในการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้กบั
บุคลากรภายในที่ต้องการเพิ่มทักษะ กิจกรรมแรกที่จะจัดคือกิจกรรม ‘รทบ. จัดให้ 
ไขความลับให้ถูกใจสายคาเฟ่’ ให้กับบุคลากรร้านกาแฟทั้ง 13 ร้าน ของทาง
มหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และในอนาคตคาดว่าจะบูรณาการร่วมกับ
โรงเรียนและคณะอื่นๆ ในการจัดท�าคอร์สที่เหมาะสมเพื่อ Upskill และ Reskill ให้
กับทางหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับความต้องการและกับ
สถานการณ์ต่างๆ ต่อไป
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โรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง (School of Low and Politics) เป็นหน่วย
งานเทียบเท่าคณะที่มุ่งเน้นสร้างความแตกต่างและพัฒนาหลักสูตรแบบการบูรณา
การศาสตร์ด้านกฎหมาย การเมอืง และการบรหิารภาครฐั ปัจจบัุน โรงเรยีนกฎหมาย
และการเมอืง เปิดรบันักศึกษาระดับปรญิญาตร ีจ�านวน 3 หลกัสตูร ได้แก่ 1) หลกัสตูร
นิติศาสตรบัณฑิต (เปิดการเรียนการสอนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ)  
2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซ่ึงจัด 
การเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ ด้วยการเน้นกระบวนการคดิ กระบวนการ
มีส่วนร่วม และกระบวนการน�าไปใช้ โดยค�านึงถึงหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
ภายใต้ปรัชญา “คุณธรรมน�ากฎหมาย ภายใต้หลักความเสมอภาค” และหลักสูตร
ระดับปริญญาโท จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ โดยเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาต่อยอด
มาจากหลักสูตรอบรม ประกาศนยีบตัรกฎหมายปกครองและวธิพิีจารณาคดปีกครอง 
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรนวัตกรรมทางวิชาการ

การสร้างความยัง่ยนืให้องค์กร โรงเรยีนกฎหมายและการเมอืงมกีารบรหิาร
จัดการและการท�างานแบบ มีส่วนร่วมของบุคลากร โดยการด�าเนินงานตามนโยบาย
และสร้างความเข้าใจกบัทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุวชิาการ พฒันางานให้เกดิ
ความเชีย่วชาญแบบมอือาชพีทัง้สายวชิาการและสายสนับสนนุวชิาการด้วยการลงมอื
ปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้บทบาทของโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยแบบบูรณาการ

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ตอบโจทย์ประเด็นจิบกาแฟกับอธิการบดี 
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
‘สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ?’
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ศาสตร์ด้านกฎหมาย การเมอืง การบรหิารงานภาครฐั ทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวาม
โดดเด่น บนพื้นฐานความเข้มแข็ง ทางวิชาการระดับประเทศ

แนวทางการพฒันางานบนพืน้ฐานของอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลัย ในแง่ทาง
วิชาการด้วยการพัฒนาหลักสูตรอบรมแบบข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาการเฉพาะทาง และพัฒนาศาสตร์ให้เกิดการ บูรณาการแบบข้ามศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพการคิดและกระบวนการน�าไปปฏิบัติ เช่น กฎหมายส�าหรับ 
การพยาบาล กฎหมายอาหาร กฎหมายท่องเที่ยว กฎหมายการศึกษา กฎหมาย 
สิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัสวนดสุติเพือ่การพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื เป็นต้น นอกจาก
นี้ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ยังได้เปิด
หลักสูตรอบรมระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดปีกครอง และหลกัสตูรระยะสัน้เพ่ือ up-skills / re-skills บุคคลภายนอก 
/ศิษย์เก่า หรือการ plus skills ให้กับนักศึกษา
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การวิเคราะห์งานเพื่อความอยู่รอดของสวนดุสิตของบัณฑิตวิทยาลัย  
จากการท�างานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ได้ตระหนักมา
ตลอดว่าจะใช้ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ท�างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทั้งใน
ส่วนงานที่ต้องประสานงานกับคณาจารย์และสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา แม้ใน
ระหว่างการท�างานจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่ได้พยายามเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
และการใช้หลักธรรมะในการแก้ปัญหาต่างๆ ประกอบการการมีประสบการณ์ของ 
นักสังคมสงเคราะห์มาเกือบ 20 ปี จึงท�าให้ตระหนักถึงความมีเมตตากรุณา การใช้
ระบบการท�างานแบบพ่ีน้องที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และพยายามสร้างทักษะใหม่ๆ  
ให้แก่บุคคลากรเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต 
ต่อไป โอกาสนี้ขอสรุปการวิเคราะห์งานดังนี้

1. ทิศทางการบริหารงาน จากทิศทางของมหาวิทยาลัยจ๋ิวแต่แจ๋ว จึงได้
พยายามใช้ศกัยภาพของคณาจารย์ในการสร้างงานใหม่ๆ ทีมี่คณุภาพทัง้ในด้านหลกัสตูร
ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยให้มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและงานสร้างสรรค์
งานอบรมทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดในแต่ละช่วงของวกิฤตปัญหาสงัคม  โดยแบ่งคณาจารย์ประจ�าออกเป็น 3 กลุม่
เพื่อสร้างสรรค์งานคือ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มการศึกษาและกลุ่มสังคมศาสตร์  เพื่อเป็น 
กลุ่มงานขนาดเล็กลงในการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม เช่นในช่วงวิกฤติโควิด-19 
มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ทางกลุ่มธุรกิจจึงได้จัดการอบรมเรื่องเตรียม

ผศ.ดร.อาภาศิริ  สุวรรณานนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตอบโจทย์ประเด็นจิบกาแฟกับอธิการบดี 
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
‘สวนดุสิตจะอยู่รอดจริงหรือ?’
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ความพร้อมทางธรุกจิอย่างไร เมือ่ปลดลอ็คโควดิ  ในด้านวชิาชพีนกัวจิยัได้ก�าหนดให้
มกีารอบรมเชงิปฏิบตักิารจริยธรรมงานวจัิยในมนษุย์ด้านสงัคมศาสตร์และพฤตกิรรม
ศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้ผ่าน
การอบรมและเป็นนักวจิยัทีม่คีณุธรรมและจรรยาบรรณในงานวจิยัอย่างครบถ้วน ซึง่
ได้รับการตอบรบัจากนกัวจัิยเป็นจ�านวนมากท�าให้บณัฑติวทิยาลยัสามารถขยายเครอื
ข่ายผูเ้ข้าอบรมภายนอกให้กว้างขวางออกไป  นอกจากน้ันได้ให้ความร่วมมอืสนบัสนนุ
กับคณะต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ โรงเรียนกฎหมาย
และการเมืองและคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารบณัฑติวทิยาลยัให้มกีารประชมุอย่างต่อเนือ่งเพือ่รบัฟัง
ข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการภายในหน่วยงานเพื่อ
ปรับปรุงการท�างานให้ดียิ่งขึ้น

2. การบริหารภายในหน่วยงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน การเน้นการ
ท�างานแบบพ่ีน้อง มีความเมตตาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน การสร้าง
ความเข้าใจถึงจุดอ่อนจุดแข็งของผู้ร่วมงาน การสร้างงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ในการท�างานเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เช่น ในการจัดอบรมที่มีบุคคลภายนอก
เข้ามาอบรมบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจงานทั้งระบบ มีจิตบริการ มีการช่วยเหลือ
กนัแก้ไขปัญหาให้งานทกุส่วนผ่านไปได้ด้วยดี และได้จัดงานอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่พนู
ทักษะจนกระทั่งสามารถท�างานได้เป็นเนื้อเดียวกันสามารถท�างานแทนกันได้ในทุก
หน้าที่ ขณะเดียวกันได้ให้การสนับสนุนบุคลากรในการมีความก้าวหน้าทางสายงาน
ทางวชิาการและสนับสนนุวชิาการ เพือ่ให้เป็นขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิานและเป็น
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนางานให้มหาวิทยาลัยต่อไป

3. คุณภาพของผลผลิตและกระบวนการคิด การท�างานตลอดมาได้รับ 
การสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดับสงูด้วยดตีลอดมา เมือ่มโีอกาสในการท�างานบรหิาร 
ได้ให้การดูแลและสนับสนุนอดีตผู ้บริหารให้มีการท�างานอย่างราบรื่นและได ้
ความสะดวกและสบายใจในการช่วยงานของมหาวิทยาลัย   การให้การสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ปิดก้ันโอกาส
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ต่างๆ แต่ให้การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามที่ต้องการ จึงไม่เกิดความขัดแย้ง
ภายในองค์กร ท�าให้ผู้บริหารระดับสูงมีความสบายใจเพราะปัญหาต่างๆ สามารถ 
ลดลงไปได้ในระดับหน่วยงาน  อันเป็นการลดภาระของผู้บริหารระดับสูงในการดูแล
การด�าเนินงานด้านอื่นๆ ที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย

 



“ ค ว า ม ห วั ง ”  ข อ ง  “ ค น ส ว น ดุ สิ ต ”



สนับสนุนโดย

สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


	ปก
	สวนดุสิตจะอยู่รอด

